

**รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของเทศบาลเมืองแฉะแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองแฉะแม  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรุงขั้นตอนและกำหนดแนวปฏิบัติในการยื่นทรัพย์สินหน่วยงาน	1. ทบทวนขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ 2. ปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 3. แจกเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการทั่วทั้งองค์กร	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.64 - มี.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากมีบุคลากรบรรจุใหม่ โอน/ย้าย มาปฏิบัติงานใหม่ ให้สำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานที่มีบุคลากรใหม่ในสังกัดแจ้งแนวทางปฏิบัติในการยื่นทรัพย์สินให้ทราบและถือปฏิบัติด้วย
2. การประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มากขึ้น	กองคลัง ทุกสำนัก/กอง	ต.ค.64 - มี.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ให้มีการรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน หัวหน้าส่วนราชการ แจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรในสังกัดทราบ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ	1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถให้คำแนะนำข้อมูล ชัดเจน ถูกต้อง แก่ผู้รับบริการได้ 2. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลตามช่องทาง และสื่อต่างๆ ที่ประชาชนเข้าถึงง่าย	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค.64 - มี.ค.65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกเดือน

4. ปรับปรุงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	ปรับปรุงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค.64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
---	--	-----------------	--------	------------------------	--